



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยดำเนินการสอบ
ข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้เสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ในคราวประชุมครั้งที่
๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน และภาค ค
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
โดยเรียงลำดับเลขประจำตัวสอบ รายละเอียดแนบท้าย ๑ และขอแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ยื่นเอกสาร
ประกอบการประเมิน ภาค ข และภาค ค ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง วันอาทิตย์ที่
๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ดังนี้

๑. การประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน (จำนวน ๗ เล่ม) และการประเมิน
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (จำนวน ๔ เล่ม) โดยมีองค์ประกอบการประเมินรายละเอียดแนบท้าย ๒

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบ

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จะดำเนินการประเมิน ภาค ค
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ให้ผู้มีสิทธิประเมิน ภาค ค ไปรายงานตัว ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เวลา ๐๘.๐๐ น.

๓. ผู้เข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องนำบัตรประจำตัว
ผู้สมัครสอบฯ ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ มาแสดงตน
มิฉะนั้นจะมีได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ



๔. การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

๕. ห้ามนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) นาฬิกาเชื่อมต่อมือถือ (Smartwatch) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

๖. ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในวันสอบอย่างเคร่งครัด

๗. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงลำดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวม ทั้ง ๓ ภาค จากมากไปหาน้อย

กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่อาวุโสกว่าตามแนวปฏิบัติการจัดลำดับอาวุโสในราชการ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

๘. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และทาง www.sesalpglpn.go.th

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก กำหนดระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ การประกาศคัดเลือกครั้งใหม่ให้เป็นไปตามวันที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

๙. กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษารายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

๑๐. การดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางที่ไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเจริญชัย กิตติพิรเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ทำหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน